



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ ๑ /2564

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 14 โครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ความชัดเจนของโจทย์การทำงานวิจัยและตัวชี้วัดของชุดโครงการ ที่มีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนทุนการทำงานเดิมในพื้นที่ และวิเคราะห์บริบทของปัญหาและเข้าใจสภาพปัญหา 2) โจทย์วิจัยมีกระบวนการทำงานร่วมกับภาคีในการสร้างนวัตกรรมและเชื่อมโยงกับการทำงานตามเป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 3) มีกระบวนการออกแบบ/พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (นักเรียน ครู ผู้อำนวยการ ทางการศึกษา ในพื้นที่) 4) กรอบแนวคิดการวิจัยและการออกแบบกระบวนการวิจัยที่ตอบโจทย์การวิจัย 5) มีกลไกและกระบวนการทำงานกับภาคีในพื้นที่เป้าหมาย และ 6) โอกาสประสบความสำเร็จ และศักยภาพของทีมนักวิจัยในการทำงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนในพื้นที่ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญาบริบทการวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
 แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
 ภายใต้โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการวิจัย	หน่วยงาน
1	2986056	การพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยการสร้างกลไกการบูรณาทงนโยบายการศึกษา เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้บนฐานชุมชนให้กับเด็กด้อยโอกาสและผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2	3007033	ปิดตานีโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี	ผศ.ดร. มูฮำมัดสกรี มั่นยุณู	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
3	3007163	การสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติการจริงแบบ 3 มิติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ และทักษะวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในยุคการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 2019	ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4	3078468	การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี	รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5	3080361	พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน	นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์	สมาคมสถาบันปัญญาวิดี
6	3100629	ระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่	ผศ.ศราวุธ พงษ์สิทธิ์รัตน์	มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
7	3100827	สานพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา	ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8	3133834	การพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสการประกอบอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ชายขอบ : กรณีศึกษา อำเภอจอมบึง-สวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี	นายศุเรนทร์ รูปนางกูร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี